



ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

จังหวัดนครปฐมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินแห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว คือ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยไม่ได้จัดเรียงลำดับที่ผู้ผ่านการประเมินฯ ดังรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

๑. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑๐๑	นางสาวรินรดา วีระไตรกรสกุล
๑๐๒	นางสาวพันธกานต์ บุญชัยยะ

๒. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในสมรรถนะเกี่ยวกับด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แรงจูงใจในการทำงาน และทัศนคติ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหีบเจริญ ชั้น ๕ อาคาร ๕ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั่งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายกองเอก

(พงศธร ศิริสาคร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม